
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที ่2/2567 

เมื่อวันศุกร์ที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖7 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ  ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ  

------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  8. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์                                     เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
14. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       ติดราชการ  
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก         ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดราชการ  
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 ติดราชการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสิน ี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนลิน ี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา  
7. นางสาววัชร ี เหมดี นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา  
8. นางพนารัตน์ หาญสมบัติ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา  

 
 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการได้รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที ่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 แล้ว  



๒ 

 ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ  ไดส้ ารวจองค์ประชุม  
โดยมคีณะกรรมการสภาวิชาการที่เข้าประชุมอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน  จ านวน 13 ท่าน  ดังนี้ 
 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
2.  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร ์         เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
9.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
11. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  

                  และมีคณะกรรมการสภาวิชาการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม 
Zoom)  จ านวน 2 ท่าน  ซึ่งได้ขอให้แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อย
แล้ว ดังนี้    

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ          แย้มเม่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

                  เมื่อพิจารณาว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  
 อฺธิการบดี  ประธานกรรมการ  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมโดยใช้ระบบ E-meeting  ตาม
วาระต่าง ๆ  ดังนี้  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

          วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี    - 
 

          วาระท่ี ๑.2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

                           1.2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  

            จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 26 
มกราคม  2567  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ  สรุปผลดังนี้  
 



๓ 

วาระ 
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การศึกษาของผู้ศึกษาครบตาม
เกณฑ์ของหลักสตูร 
 

   เห็นชอบ  ผลการศึกษาของผูศ้ึกษา
ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับ
ระดับปริญญาโท และระดบัปรญิญา
เอกจากนั้นน าเสนอสภามหาวทิยาลัย
พิจารณาอนุมัตปิริญญาบัตรตาม 
ล าดับต่อไป  

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2567 

4.2 การพิจารณาการปรับปรุงข้อมลู
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 

   เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสตูร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2566) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 
พ.ศ. 2558  ตามข้อเสนอแนะ  

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.3 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ฉบับปี  
พ.ศ. 2565 

  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมฉบับปี 
พ.ศ. 2565 จากนั้นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาตามล าดบั 
 

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2567 

4.4 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาดดิจทิัล ฉบบั 
ปี พ.ศ. 2563 

  เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวชิาการตลาดดิจิทลั 
ฉบับปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ราย 
ตามเสนอ จากนั้นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาตามล าดบั 

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2567 

4.5 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
ฉบับปี พ.ศ. 2566 

   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสา
หการ  ฉบับปี พ.ศ. 2566  จ านวน 
1 ราย ตามเสนอ จากนั้นน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพจิารณาตามล าดับ 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
เสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลยัในเดือน
มีนาคม 2567 

4.6 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ
งานวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2565 
 

   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ
จัดการงานวิศวกรรม  ฉบับปี พ.ศ. 
2565  จากนั้นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณาตามล าดบั 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
เสนอที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลยัในเดือน
มีนาคม 2567 

 

 



๔ 

 

วาระ 
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.7 การพิจารณาการน าเสนอกรอบ
แนวคิด (Concept Paper)  
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2568 

   เห็นชอบ การเสนอกรอบแนวคิด 
(Concept Paper) หลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2568)  โดยมอบให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสภาวิชาการไป
ประกอบการปรับแก้ไขและจัดท าเล่ม
รายละเอียดหลักสูตร เพื่อวิพากษ์
หลักสูตรต่อไป  

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
ของหลักสูตร 

4.8 การพิจารณาการน าเสนอกรอบ
แนวคิด (Concept Paper) การ
ปรับปรุงหลกัสูตรคณะวิทยาการ
จัดการ 3 หลักสูตร  
 

  เห็นชอบ การน าเสนอกรอบแนวคิด 
(Concept Paper) การปรับปรงุ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของ
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน  3  
หลักสูตร โดยมอบให้อาจารย์ผู้รบั  
ผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการไป
ประกอบการปรับแก้ไขและจัดท าเล่ม
รายละเอียดหลักสูตร เพื่อวิพากษ์
หลักสูตรต่อไป  

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ
ของหลักสูตร 

4.9 การพิจารณาการขอแก้ไขรหัส
รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจ
สัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 
 

-ขอถอนเร่ืองออกจาก 
วาระการประชุมก่อน- 

 

บรรจุในวาระการประชุม
คณะกรรมการสภา

วิชาการ คร้ังที่ 2/2567 
วาระที่ 4.2 

4.10 การพิจารณาผลการประเมินการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(วาระลับ)   
 

      -รายละเอียดอยู่ในรายงาน 
         การประชุมวาระลับ-   

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2567 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
         วาระท่ี ๑.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี   -  

 



๕ 

ระเบียบวาระท่ี  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567                          

                        ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุุตรดิตถ์ ได้จัดท า
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันศุกร์ที่  26 มกราคม  2567 จ านวน 20  หน้า 
เรียบร้อยแล้ว  ผลการส่งพิจารณารายงานการประชุม เป็นดังนี้  
    - คณะกรรมการส่งแบบตอบรับ และรับรองรายงานการประชุม       จ านวน   8 ราย  
                        - คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ  จ านวน 10 ราย  

                        จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567   
                  โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม หน้าที่ 8 และ 9  วาระท่ี 4.2  จากเดิมที ่
                  ระบุใช้ค าว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ....”   ให้แก้ไขเป็น “เกณฑ์ 
                  มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .....” แทนทั้งหมด  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567   
-  ไม่มี     - 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

          วาระท่ี  4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

                            ด้วยมีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2566  รวมจ านวน 64  คน  และคณะกรรมการจัดท าผลการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561   

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม  

    (เอกสารแนบประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ กบศ. 0661/2566  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566) 

ข้อสังเกต   หลักสูตรศิลปบัณฑิต มีนักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2566  
เพียง 1 คน เหตุเพราะมีนักศึกษาเรียนน้อย หรือเป็นนักศึกษาตกค้าง เนื่องจากเห็นว่าเป็นจ านวนที่น้อยเกินไป   

ข้อเสนอแนะ    

1) ชื่อ “หลักสูตรศิลปบัณฑิต” ใกล้เคียงกับชื่อ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต” อาจท าให้ผู้สมัคร 
เข้าใจสับสนและเลือกสมัครสาขาวิชาไม่ตรงกับความต้องการ ในการท าแผ่นประชาสัมพันธ์หรือออกแนะน า
หลักสูตรควรมีการอธิบายแยกเปรียบเทียบให้นักเรียนทราบให้เข้าใจชัดเจน  

2) ให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการก ากับดูแล และบริหารการจัดการเพื่อสนับ  
สนุนให้นักศึกษาของหลักสูตรศิลปบัณฑิตแต่ละรุ่น สามารถเรียนได้ครบตามเกณฑแ์ละส าเร็จการศึกษาภายใน 



๖ 

ระยะเวลาที่ก าหนดพร้อมกันเป็นกลุ่ม  ๆ  หรือไม่เกิน 2 กลุ่มต่อรุ่น  เพ่ือให้หลักสูตรมีความน่าเชื่อถือ  และ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาสมัครเรียนว่า จะสามารถเรียนได้จนส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามแผนการเรียน 

3)  ชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  ใช้ค าว่า “Bachelor of  Fine Arts”   ซ่ึงมหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ค าว่า “ศิลปบัณฑิต” บางแห่งใช้ชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  เพ่ือ
เจาะจงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจจะศึกษา
การใช้ชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เพ่ือทบทวนการก าหนดใช้ชื่อหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
           

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในภาคเรียน 
                  ที่ 2  ปีการศึกษา 2566  รวม 64 คน ตามเสนอ จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
                  อนุมัติปริญญาบัตรตามล าดับต่อไป  

            วาระที่ 4.2  การพิจารณาการของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล  
                             ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเสนอพิจารณาการของดรับนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์  นาคใจ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  มณีรัตน์  มีความ
จ าเป็นต้องไปเป็นศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568  ท าให้เหลืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 3 ท่าน ที่จะดูแลนักศึกษา  จึงของดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2566  และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์  2567  
                             จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
             (เอกสารแนบประกอบอ้างอิง  แบบเสนอของดรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  
 

1) จ านวนผู้สมัครเรียนในหลักสูตรสาขามีจ านวนน้อย อาจเนื่องจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ 
ผู้ปกครอง ยังไม่เข้าใจความต้องการตลาดสาขาวิชานี้ และไม่ทราบว่าจะสามารถประกอบอาชีพใดใด้บ้าง  
เนื่องจากในช่วงที่ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจจ านวนมาก แต่
นักเรียนที่สนใจจะสมัครกลับมีน้อยมาก รวมถึงผู้ปกครองอาจไม่สนับสนุนให้เรียนเนื่องจากเป็นสาขาวิชาใหม่
และไม่รู้ว่าจะท างานด้านใด  จึงให้ไปสมัครเรียนหลักสูตรสาขาวิชาอ่ืน เช่น วิศวกรรม  ซึ่งทราบแนวทางการ
ประกอบอาชีพทีช่ัดเจนกว่า  

2) หลักสูตรด้าน Data Science ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ยังมีผู้สมัครเรียนน้อย อาจเพราะเป็นชื่อ 
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่ และผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าจะประกอบอาชีพใดได้บ้ าง บางมหาวิทยาลัยแม้จะมีการจัด
ทุนการศึกษาให้ แต่ก็หาคนมาสมัครรับทุนยาก  
 



๗ 

ข้อเสนอแนะ    
1) เมื่อมีการงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567  และยังมอีาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ดูแล 

นักศึกษาอีกจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง 2 ท่าน ส าเร็จการศึกษามาจากประเทศออสเตรเลีย  ในช่วงที่งดรับนักศึกษา
และไม่มีการจัดการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการเตรียมท าหลักสูตรระดับปริญญาโท
เพ่ือให้พร้อมเปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษาที่มีอยู่เตรียมออกฝึกงานในชั้นปีที่ 4  รวมถึงให้อาจารย์ ใช้ศักยภาพ
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงรอนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 4 จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ 
เหมือนกับที่จัดในช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เพ่ือเปิดให้กลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนระดับปริญญาโทได้เรียน
ล่วงหน้า  หรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้มีหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรด้วย  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุ 
ของปัญหาที่มีผู้สมัครเรียนในหลักสูตรสาขาวิชานี้น้อย เนื่องจากศาสตร์ด้านข้อมูล (Data Science) และ
สารสนเทศ (Information) ปัจจุบันถือเป็น “หัวใจ” และมีความส าคัญต่อการน าข้อมูลและองค์ความรู้ (Data 
& Insights) มาเป็นรากฐานของการประยุกต์ใช้ในหลากหลายศาสตร์และใช้ ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
มากมาย  ที่จะต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ และน ามาปรับใช้ส าหรับช่วยตอบโจทย์
หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จริง หรือได้อย่างมีประสิทธิผล  จึงไม่ควรที่จะงดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เนื่องจากองค์ความรู้ในศาสตร์นี้มีความจ าเป็นในการใช้งานในหลากหลายอาชีพในปัจจุบัน  
               ส่วนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สามารถรองรับความหลากหลายของทุกวิชาชีพที่น าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เนื้อหาหลักสูตรควารยืดหยุ่น ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับทักษะและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และต้องมีแหล่งฝึกงานในการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นให้กับนักศึกษานอกจากเรียนแบบบรรยายอย่างเดียว ควรจะขยายเนื้อหาหลักสูตรนี้ให้กว้างขึ้น เน้น
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่มีสอนภายในมหาวิทยาลัย เช่น พัฒนาหลักสูตรฯ ร่วมกับหลักสูตรฯ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีเนื้อหาวิชาตอบโจทย์ทางด้าน Hardware ด้านการการวัดและจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับ 
Software ที่หลักสูตรฯ สอนการน าข้อมูลหรือสารสนเทศหรือองค์ความรู้มาใช้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางาน
ด้านต่าง ๆ จะท าเป็นหลักสูตรระดับตรี โท หรือเอก โดยให้พิจารณาตามทรัพยากรที่คณะและมหาวิทยาลัย มี
ความพร้อม  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ยังเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาดแรงงานหรือ
หน่วยงานในหลากหลายอาชีพ จึงควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดนักศึกษาจึงมาเข้าเรียนในหลักสูตร
นี้น้อยในแต่ละปี  ทั้งทีเ่ป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานในปัจจุบันและอนาคตยังต้องการบุคลากรด้านนี้  

3) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท อาจจะรับนักศึกษาได้น้อย เนื่องจากยังไม่มีฐานผู้จบการ  
ศึกษาในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด  แต่เห็นด้วยที่ จะพัฒนาหลักสูตรกับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยอาจบูรณาการร่วมกันเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท าให้เห็นแนวทางการ
น าไปใช้ประโยชน์ และมีกลุ่มผู้ที่จะเรียนต่อยอดได้  น่าจะมีผู้สนใจสมัครเรียนได้มากกว่าการเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

4) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีจ านวน 
ผู้สมัครเรียนที่เพ่ิมขึ้นบางปีและจากการสืบค้นข้อมูลความต้องการตลาดแรงงาน สาขาวิชาด้าน Data Science 
ผ่านช่องทางการรับสมัครทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือที่จะท า Geinformatics Data Science  
(การปรับหลักสูตรที่เป็น Data Science เชิงพ้ืนที่) พบว่ามีความต้องการผู้มีคุณวุฒิด้าน Data Science ในทุก 
ชื่อสาขาวิชา หรือด้าน Data Visualization (การแสดงผลข้อมูลเชิงภาพ) ในประเทศไทย ค่อนข้างสูงในช่วง
เดียวกันรวมประมาณ 6,000 กว่าอัตราต าแหน่ง เทียบกับหลักสูตรสาขาอ่ืนจะมีความต้องการในจ านวนหลัก
ร้อย  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะสอบบรรจุต าแหน่งเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์  แต่หน่วยงานเอกชนจะมีชื่อ
ต าแหน่งที่หลากหลายกว่า  หรือในเชิงธุรกิจก็ไม่หนักเรื่อง Programming  แต่เป็นธุรกิจเชิงการท าการตลาด



๘ 

เชิงพ้ืนที่  ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีการน าเรื่อง GIS ไปผนวกในการท าหลักสูตรปรับปรุงรอบต่อไป 
หรืออาจขยายเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท เพ่ือเป็นค าตอบให้กับประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาอุตสาหกรรม
โรงงงาน และอุตสาหกรรมบริการของประเทศเริ่มจะมาสุดทางแล้ว จะต้องมีการขยับขยายเพ่ือให้ประเทศมี
รายได้มากข้ึน   จึงอยากให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรในด้านนี้ เพ่ือจะช่วยให้ประเทศ
หลุดพ้นจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง  

5) เรื่องข้อมูลและองค์ความรู้ (Data & insights) ถือเป็นหัวใจส าคัญส าหรับทุกอาชีพ  เนื่องจากส่วน 
ใหญ่จะอยู่ในขั้นน าข้อมูลมูลหรือสารสนเทศมาและองค์ความรู้มาสร้างฐานความรู้ (knowledge Based) ดังนั้น
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ (Data Analysis ) จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก ตัวอย่างเช่น 
การจัดวางสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ  เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นและมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าดังกล่าว ซ่ึงการจัดวางสินค้า
ประเภทต่าง ๆ บนชั้นวาง หรือการท าการส่งเสริมการขายสินค้า ยังต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อจากบิลของลูกค้าแต่ละวัน
ด้วยการใช้ศาสตร์ของวิทยาการข้อมูล เพ่ือให้ร้านสะดวกซ้ือน ามาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการขาย การปรับปรุง
การจัดโปรโมชั่น  การจัดวางและจัดหาสินค้าต่าง ๆ มาจ าหน่ายในร้านให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าความรู้ด้าน Data Science มีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพหลากหลายมากในปัจจุบัน
และอนาคต ที่เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) จึงไม่ควรให้มีการปิดหลักสูตรดังกล่าว แต่ควรให้มี
การเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุ ที่แท้จริงและด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

6) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรที่เรียนค่อนข้างยากผู้เรียน 
จะต้องมีความสามารถสูงพอสมควรเพราะต้องเรียน ทั้งคณิตศาสตร์ (Math)  และคอมพิวเตอร์   จึงเห็นด้วยที่
จะเปิดเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท  เพ่ือให้ผู้ที่จบด้านคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี มาศึกษาต่อในเรื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็น Data Engineering  หรือ ผู้จบด้านคอมพิวเตอร์ก็อาจมาเรียนต่อในด้านคณิตศาสตร์  ซึ่ง
จะต้องมีการออกแบบให้ชัดเจนว่า จะเป็น Data Science ส่วนไหน และอาจจะเริ่มท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) เพ่ือโปรโมทหลักสูตรไปก่อน          

7) ชื่อหลักสูตร  อาจยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับบุคคลทั่วไปและมีความยาก ท าให้จ านวนผู้สมัคเรียน 
หลักสูตรสาขาด้านวิทยาการข้อมูลยังมีจ านวนไม่มาก แม้ในมหาวิทยาลัยใหญ่ อาจต้องท าการตลาดโดยโฟกัส
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่มีผลการเรียนค่อนข้างดี มีทักษะทางด้านค านวณระดับหนึ่งมาเรียน เพ่ือให้สามารถ
เรียนต่อเนื่องได้จนจบหลักสูตร และท าให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ  รวมถึงมีการจัดสรรทุนการศึกษาสนับสนุน
เพ่ือให้มีผู้เรียนเพ่ิมขึ้น  ส าหรับสายงานด้านสาธารณสุขเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีความจ าเป็นมาก และต้องมี
การจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลในระบบต่าง ๆ ได้    

8) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใด 
จึงมีผู้สมัครเรียนน้อยให้ได้ข้อสรุปเสียก่อนตัดสินใจด าเนินการส่วนอ่ืน  ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหา คิดว่ามีช่องทาง
ที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา เช่น กรณีที่มีนักเรียนสนใจจะสมัครเรียน แต่ผู้ปกครองไม่สนับสนุน เนื่องจากไม่
เข้าใจหลักสูตรหรือไม่มั่นใจว่าจะประกอบอาชีพใดได้บ้าง  หลักสูตรอาจต้องจัดค่ายหรือกิจกรรมเพ่ือสื่อสาร
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง โดยอาจเชิญบริษัทที่รับผู้จบสาขาวิชาด้าน Data Science มาพูดคุย อธิบาย
แนวทางการประกอบอาชีพให้มั่นใจว่าเรียนจบแล้ว และมีอาชีพรองรับแน่นอน รวมถึงการท าความร่วมมือกับ
หลักสูตรอื่น องคก์รหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีการท างานเก่ียวกับวิทยาการข้อมูลมาร่วมให้ความเชื่อมั่น
และมั่นใจในการประกอบอาชีพ มีการเข้าไปฝึกงานเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือให้มองออกว่า
รายวิชาที่เรียนจะน าไปใช้งานอย่างไร และเมื่อนักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ก็จะมีการบอกต่อรุ่นต่อรุ่น  หรือ
กรณีพบปัญหาจากเนื้อหาหลักสูตรเรียนยากก็สามารถที่จะปรับแก้ไขออกแบบและก าหนดระดับเนื้อหา



๙ 

หลักสูตรให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือ 
ท าสิ่งใดต้องง่าย ปฏิบัติงานได้จริง และได้ประโยชน์โดยรวมคุ้มค่า  โดยมีขั้นตอนการจัดการล าดับการเรียนรู้แต่
ละชั้นปีให้เหมาะสมกับระดับความรู้ที่ได้รับ  

9) จากข้อมูลการรับสมัครงานผู้จบหลักสูตรสาขาวิชาด้านวิทยาการข้อมูล ใน JOBS DB  ก็จะมี 
องค์กรระดับประเทศที่เปิดรับสมัครผู้จบสาขานี้เข้าท างานหลายแห่ง  เช่น ธนาคารต่าง ๆ  ซึ่งหลักสูตรอาจน า
ข้อมูลการรับสมัครงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปประกอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือให้ทราบความต้องการ
ผู้เรียนจบสาขาวิชาด้าน Data Science  จากหน่วยงานต่าง ๆ    

10)  ในปีการศึกษา 2568  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดสรรทุน 
การศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 30 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเนืองตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4  ซึ่งในการ
ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะและหลักสูตรอาจน าข้อมูลการให้ทุนการศึกษาไปชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ปกครองรับทราบได ้ว่าจะมีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษา  
          11) อาจมีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย และผู้ปกครองทราบและเข้าใจว่าหาก
เรียนหลักสูตรนี้และจบการศึกษาแล้ว  สามารถจะประกอบอาชีพใดได้บ้าง  

12)  ในการเปิดรับสมัครครั้งต่อไป หากพบว่ามีสาเหตุจากผู้ปกครองยังไมม่ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักสูตรจึงไม่สนับสนุนให้บุตรหลานที่สนใจสมัครเรียน หลักสูตรอาจเชิญผู้ปกครองมาพูดคุย เพ่ืออธิบายและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการประกอบอาชีพให้ทราบ  และในช่วงงดรับนักศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรจะต้องเตรียมพัฒนาบูรณาการหลักสูตรร่วมกับคณะอ่ืน หรือน าหลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาให้เหมาะสม เพ่ือพร้อมรับนักศึกษาในปีต่อไป  

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบ การของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  
                      และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป  
                  2. ให้หลักสูตรมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเรียนต่อระดับปริญญาโท  
                       และหลักสูตรระยะสั้นส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างงดรับนักศึกษา 
                  3. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
                      หลักสูตรร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุที่มีผู้มาสมัครเรียนจ านวนน้อย และ 
                      แนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป   

           วาระที่ 4.3 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                    4.3.1  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 
                              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2565  เนื่องจากมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออกจ านวน 1 ราย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  และผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว      

                           ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน 1  ราย 
ดังนี้  



๑๐ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส.จันทิมา 
       ปกครอง  
 

ปร.ด. ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การออกแบบ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2562 ลาออก 

  ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

  ศ.บ. ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 2542 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย ์ นายพลาดล 
       มีแสง  

ศ.ม. ทัศนศิลป ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีที่ก าหนด 
 

  
ศป.บ. ประตมิากรรม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2548 

 
                 (เอกสารแนบประกอบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
 

ข้อสังเกต    
          การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรจะต้องตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ใหม่ ซึ่งไม่ได้ดูจากฐานข้อมูลการตีพิมพ์  แต่จะดูจากการ Peer reviewed อย่างน้อย 2 ท่าน  และ
ในช่องคุณสมบัติควรระบุให้ชัดเจนว่า “เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2565 ”  ส าหรับข้อมูลที่น าเสนอไม่ได้แสดงข้อมูลการ Peer reviewed แต่คิดว่าคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการคงตรวจสอบเรียบร้อยมาแล้ว และในการเสนอครั้งต่อไปขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาตรวจสอบ 
และระบุเพิ่มข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน  เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อน าเสนอเรื่องไปยัง สป.อว.  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน 1 ราย ตามเสนอ จากนั้นน าเรื่อง 
                  เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 
                     4.3.2  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565 

                                ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565  เนื่องจากมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก จ านวน 1 ราย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภพันธ์ 2567  และผ่านความเห็นชอบ



๑๑ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  เรียบร้อย
แล้ว  
                              ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 1 ราย  
ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส.อลิศรา 
  แก้วชะเนตร 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 ลาออก 

  ศศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย์  น.ส.จิราภรณ ์
          ภู่เทศ 

ศศ.ม. คติชนวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรีที่ก าหนด 

 

  ศศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

 

                             จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 

    (เอกสารแนบประกอบอ้างอิง  แบบเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

ข้อสังเกต   
          - การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรจะต้องตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ใหม่ ซึ่งไม่ได้ดูจากฐานข้อมูลการตีพิมพ์  แต่จะดูจากการ Peer reviewed อย่างน้อย 2 ท่าน  และ
ในช่องคุณสมบัติควรระบุให้ชัดเจนว่า “เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2565 ”  ข้อมูลที่น าเสนอไม่ได้แสดงข้อมูลการ Peer reviewed แต่คาดว่าคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
คงตรวจสอบเรียบร้อยมาแล้ว และส าหรับการเสนอครั้งต่อไปขอให้คณะกรรมการบริหารวิชาตรวจสอบ และ
ระบเุพ่ิมข้อความให้ชัดเจน ครบถ้วน  เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อน าเสนอเรื่องไปยัง สป.อว.  
 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565   จ านวน 1 ราย ตามเสนอ  
                  จากนั้นให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 
 
 



๑๒ 

           วาระที่  4.4  การพิจารณาขอแก้ไขรหัสรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  ฉบับปี พ.ศ. 2564   

                              ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอแก้ไขรหัสรายวิชาและขอแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  ฉบับปี พ.ศ. 2564  
เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนของรหัสวิชา และเม่ือพิจารณาการแก้ไขแล้ว ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสูตร  ส าหรับ
การขอแก้ไขค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากเห็นว่าค าอธิบายรายวิชาควรมีลักษณะเป็นการแสดงเนื้อหา 
(Content) แตค่ าอธิบายรายวิชาเดิมมีลักษณะเป็นการอธิบายกระบวนการในการด าเนินการ  และเม่ือพิจารณา
การแก้ไขแล้วไม่กระทบกับโครงสร้างหลักสุตร  ทั้งนี้ได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ ามหาวิทยาลัย โดยการท ามติเวียน ตามบันทึกข้อความที่ ศบร. 
064/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว  

                              ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอแก้ไขรหัสรายวิชาและค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

รายวิชาเดิม รายวิชาท่ีปรับปรุงใหม ่ ประเด็นการ
แก้ไข 

2532401  การค้นคว้าอิสระ 1 (2 หน่วยกิต)                            - คงเดิม 

2532041  การค้นคว้าอิสระ 2 (4 หน่วยกติ) 2532402  การค้นคว้าอิสระ 2 (4 หน่วยกิต)   -รหัสวิชา 

2532402  วิทยานพินธ์ 1 (2 หน่วยกติ) 
Thesis 
        ความส าคัญและที่มาของปัญหาในการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และ
สมมติฐานการวิจัย        
 
 
     Importance and background of research 
problems; research purposes; benefits from 
the research; scope of research; specific 
definition and hypothesis research. 

2532411  วิทยานิพนธ์ 1 (2 หน่วยกิต) 
Thesis 
        ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์  หรือ
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง 
ก าหนดประเด็นโจทย์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนา
เอกสาร  แสดงความคิ ด รวบยอด เกี่ ย วกั บ
วิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และจัดท าผลการ
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       Studing the elements of a thesis or 
thesis examples in the related field of 
study; determining the thesis title; 
developing a concept paper; and preparing 
the summary of the literature and related 
research synthesis. 

-รหัสวิชา 
-ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 



๑๓ 

รายวิชาเดิม รายวิชาท่ีปรับปรุงใหม ่ ประเด็นการ
แก้ไข 

2532402 วิทยานพินธ์ 2 (4 หน่วยกติ)  
Thesis 2 
       แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวิธีการวิจัยและการด าเนนิงานซึ่ง
ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่างและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การหาคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       Concepts; theories and ralated 
research; research methodology and 
procedures which include population, 
samples and sampling methods, research 
tools, finding quanlity of research tools, and 
data collection. 

2532412  วิทยานิพนธ์ 2 (4 หน่วยกิต) 
Thesis 2 
        พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิจัย จัดท าโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ  
        Developing research instruments 
and research methodology; and preparing 
a thesis proposal in order to present it to 
the committee. 
 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย
รายวิชา 

2532402  วิทยานิพนธ์ 3 (6 หน่วยกิต)  
Thesis 3 
      การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์งานวิจัย 
รายงานผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณะกรรมการและเผยแพรผ่ลงาน ภายใต้ความ
เห็นชอบและการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
      Data analysis and research synthesis; 
report the study results to the advisor or 
committee and publish the work under the 
approval and control of the curriculum 
administration committee.  

2532413  วิทยานิพนธ์ 3 (6 หน่วยกิต)  
Thesis 3 
      เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
รายงานความก้าวหน้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
      Collecting data; analyzing data; 
preparing a progress report in order to  
present it to the thesis advisor; and 
preparing the full-text thesis and a 
research article in order to get published 
according to the graduation criteria. 

- รหัสวิชา 
- ค าอธิบาย
รายวิชา 

                               จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   

            (เอกสารแนบประกอบอ้างอิง   แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) 

ข้อสังเกต   

            การขอปรับแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าในแบบ สมอ.08  เมื่อส่งไปที่ สป.อว. มักจะสอบถามเรื่อง
ความสัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับใหม่  กรณีที่มีการปรับแก้ไขจะต้องย้อนไปดูหลักสูตรเดิมซึ่ง
อาจจะไม่ได้ออกแบบตามเกณฑ์หลักสูตรแบบ OBE  ที่ค าอธิบายรายวิชาจะแตกมาจาก PLO เป็น PLO ที่
เท่าไร  มี Subject Specific  หรือ Subject genaral หรือมี Effection อะไร  ค าอธิบายรายวิชาจะดึง 
Keywords ที่อยู่ใน KSA ใน GE มาเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา และท่ีมาของค าอธิบายรายวิชาจะแตกต่างจาก



๑๔ 

ค าอธิบายรายวิชาในอดีตที่เป็น Subject Oriented  ซึ่งหากหลักสูตรไม่ได้ถูกออกแบบไว้  อาจจะจะต้อง 
Define ว่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การแก้ไขรหัสรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
                 พัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  ฉบับปี พ.ศ. 2564  ตามเสนอ  จากนั้นน าเสนอที่ประชุมสภา 
                 มหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ 
 
         วาระท่ี  4.5  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

                           ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มีรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมาช่วยสอน ความ
ทราบแล้วนั้น   ในการนี้  คณะครุศาสตร์จึงได้เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จ านวน 1  ราย  คือ  นางสาวฉันทิศา  
ค าขา   จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม      

             (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบสรุปข้อมูลอาจารย์พิเศษ) 

ข้อสังเกต 

      1)  การจ้างอาจารย์พิเศษควรจะต้องพิจารณาตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างอาจารย์พิเศษ ซึ่งจะต้องมี
การสอนร่วมด้วยหรือไม่  และสอนร่วมกี่เปอร์เซ็นต์  กรณีที่คณะแจ้งว่าจะแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด้วย จะต้องจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) หรือไม่ ประกอบกับผลงานทางวิขาการที่แนบเป็น
ระดับ International Conforecne  จะใช้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  จึงเป็นห่วงเรื่องการก าหนดเงื่อนไข
การสอนร่วม และเกณฑ์คุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เนื่องจากเห็นว่าลักษณะการจ้าง
อาจไมส่อดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
       2)  ขณะนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ฉบับใหม่ ยังอยู่ระหว่างการ 
พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  การเสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษจึงด าเนินการตามเกณฑ์ข้อบังคับ
ฉบับเดิมไปก่อน  ส่วนการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจต้องมีการตรวจสอบ ทบทวนให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

1)  คณะควรมีการจัดท าข้อมูลรายละเอียดประกอบเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันหลักสูตรมี 
นักศึกษากี่คน มีอาจารย์กี่คน  จ าเป็นจะต้องจ้างใหม่อีกกี่คน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส าหรับ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการจ้าง  

2) การจ้างอาจารย์พิเศษจะมีอายุการจ้างเพียง 1 - 2 ปี  เห็นว่าไม่สามารถจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิด  
ชอบหลักสูตรได้ ปกติการเสนอเรื่องเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ จะเป็นการจ้างอาจารย์พิเศษเพ่ือมาช่วยสอน   
ส่วนการจ้างเพ่ือให้มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย ควรจะเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน  จึง
ขอให้มีการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวนการเสนอจ้างให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ด าเนินการเป็นไปตามแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย   

3) การจ้างอาจารย์พิเศษไม่จ าเป็นต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องมีการท าสัญญาจ้าง โดย 
ใช้สัญญาจ้างเป็นหลัก  และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 



๑๕ 

มติที่ประชุม    มอบกองบริการการศึกษาและคณะครุศาสตร์  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 
                   เป็นอาจารย์พิเศษ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์มาตรฐานในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และ 
                   กรณีท่ีจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไป 
                   ตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยอาจจัดท าเป็นข้อมูลสรุปและ              
                   ท าเป็นมติเวียนแจ้งคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อระดมความคิด  

          วาระท่ี 5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

                          เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  สอดคล้อง
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพ่ือส่งเสริม
การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยจึงขอ รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป   

                          จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

       (เอกสารประกอบอ้างอิง   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนา 
                                       คุณภาพอาจารย์เพ่ือส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
                                       ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566) 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น  

1) มหาวิทยาลัยควรมีการปรับทัศนคติอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่ไม่เลือกท าผลงานทางวิชาการ   
เพ่ือให้เข้าใจว่า การท าผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ไม่ใช่ท าเพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการเพียงด้าน
เดียวเท่านั้น แต่ควรมองว่าเป็นบริบทในการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างการยอมรับทางวิชาการ การ
เป็นผู้น าทางวิชาการ  และการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตนักศึกษา  ซึ่งจะท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและพร้อมท าผลงานทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น  

2) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งได้ท างานต่างศาสตร์  แตก็่มีอาจารย์อีกจ านวนหนึ่งที่ไม่ยอมรับ 
การท างานร่วมกับอาจารย์ที่มาจากต่างศาสตร์ อาจเพราะไม่เข้าใจศาสตร์ด้านอื่น และคุยกันเข้าใจเฉพาะกลุ่ม
ตนเอง  การพัฒนางานด้านวิชาการจ าเป็นจะต้องมีนักวิจัยจากศาสตร์ต่าง ๆ มาท างานเป็นทีมวิจัยกันหลายทีม 
เพ่ือร่วมกันบูรณาการศาสตรต่าง ๆ  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซ่ึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจ
พิจารณาจับศาสตร์ต่าง ๆ หลายศาสตร์มารวมกันเพ่ือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   

3) การสร้างอาสาทางวิชาการ ซ่ึงมีแนวทาง  3 ประเด็น คือ  (1)  ต้องดึงความเก่งของอาจารย์ออกมา  
โดยการเชิญไปเป็นวิทยากรเพ่ือแสดงพ้ืนที่สาธารณะให้แก่ตนเอง หรือให้กับอาจารย์ของตนเอง เช่น อาจารย์ที่
เก่งในด้านประวัติศาสตร์ ต้องน าพ้ืนที่ของอาจารย์ให้ออกสู่สาธารณชนเพ่ือให้มีความมั่นใจ  หรือการออกเป็น
วิทยากรการจัดการงานอีเวนต์ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  (2) การสร้างพ้ืนที่ให้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นของตนเอง
เป็น “เอตทัคคะ” ออกมา  โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดอีเวนต์ หรือพ้ืนที่ในเรื่องวิชาการบ่อย ๆ สม่ าเสมอทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์กลุ่มนีไ้ด้ออกไปแสดงบทบาทตนเองให้มากขึ้น           



๑๖ 

(3) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยยังขาดทักษะในการเข้าสังคม ไม่อยากเข้าสังคม เข้ากลุ่มได้เฉพาะอาจารย์ใน
ศาสตร์สาขาวิชาเดียวกัน คุยกับศาสตร์อื่นไม่เข้าใจ  และไม่พยายามที่จะสร้างความเข้าใจ  ดังนั้น มหาวิทยาลัย
อาจมีการจัดอีเวนต์ให้มีการพูดคุยกันในแต่ละเวที ในมหาวิทยาลัยให้บ่อยครั้งขึ้น รวมถึงการจัดเวทีกับต่าง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้อาจารย์ได้รู้จักกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้อาจารย์ หากมีการปรับ Mindset ได้จะ  
ท าให้อาจารย์มีความภาคภูมิใจในตนเอง และพร้อมท างานในศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ  นอกจากศาสตร์ของตนเองได้
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากไดเ้ปิดช่องทางในสังคมให้กับตัวเองแล้ว   

4) หากมหาวิทยาลัยมีความเข้มในการตรวจประเมินหลักสูตร และคณะกรรมการท าตาม Function ที ่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพแบบ AUN QA ก็จะครอบคลุมครอบคลุมเกณฑ์คุณภาพของอาจารย์ 3 
องค์ประกอบตามที่ กมอ.ก าหนด  แต่จะต้องมีคณะกรรมการที่จะช่วยทบทวนประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาแต่ละภาคเรียน  เนื่องจากเป็นการก าหนด
คุณภาพพ้ืนฐานของอาจารย์ที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนั้น อาจารย์ทุกคนจะต้องปรับตัว และปรับทัศนคติ ท าตัว
เหมือนน้ าที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้อง
พิจารณาสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ หรือระบบต่าง ๆ เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ จึงจะเกิดการยอมรับและสามารถที่จะปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา 
ซึ่งอย่างน้อยในข้ันต่ าของการท างานต้องมุ่งท างานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

    ส่วนองค์ประกอบที่ 2  ด้านสมรรถนะ  จะต้องพิจารณาว่าต้องสร้างอย่างไรให้มีผลงานออกมา ซึ่ง
เกณฑ์ประเมินแบบ AUN QA  จะก าหนดเป้าหมายเรื่องที่จะพัฒนาก่อน แล้วจึงด าเนินการ และวัดผลประเมิน
ตามเป้าหมายที่ได้ไว้  จากนั้นก็น ามาทบทวนและปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ ตามหลักการ PDCA หาก
อาจารย์มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน เป็นธรรม ถูกต้อง และตอบโจทย์  เช่น จะมีการชี้แจงว่า จะมีการ
ทดสอบวัดผลการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือมีประเมินวัดผลตามระดับ ที่ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอน มีการยึดหลักการและ
มีการน าใช้ปฏิบัติตามจริง และมีการทวนผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นตัวคียย์ส าคัญ ที่จะน ามาสรุป
เป็นผลงานได้ในแต่ละภาคเรียน แต่ละรายวิชา  ท าให้ เกิดตัวอย่างที่ดี (Best Practise)  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีผลงานออกมาให้เห็นเชิงประจักษ์ สามารถฝึกการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นผู้น าผู้ตาม เป็น
การฝึกนิสัยความไม่เห็นแก่ตัวโดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรส่วนร่วม ทั้งนักศึกษา อาจารย์ หรือเพ่ื อน
ร่วมงาน  เป้าหมายเพ่ือ่ให้เกิดเรียนรู้ที่ดีร่วมกันเป็นหลัก โดยไม่กังวลว่าใครดีกว่าใคร  แต่ให้ทบทวนตนเอง 
พัฒนาตนเอง เป็นหลัก 

    เมื่อทุกคนมีศักยภาพแล้ว ต่อไปแต่ละคนก็จะผลิตผลงานตอบโจทย์เป้าหมาย (Target) เดียวกัน
ขององค์กรท าให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการที่
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Synchronize)  ก็จะสามารถเกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน มีผลงานตอบ
โจทย์ต่อชุมชน ท้องถิ่นได้ตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัย และยังสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือเครือข่าย 
ชุมชนรอบข้างที่เข้าไม่ถึงทรัพยากรได้ และเม่ือถึงจุดนี้มหาวิทยาลัยต้องไม่ลืมจัดท าสภาพแวดล้อมและพลังงาน
ให้ดีรวมทั้ง สุขอนามัยต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบดูดีและมีความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน  โดยในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยควรมีคณะท างานตรงกลางเพ่ือท าหน้าที่
เป็นถังความคิด (Think Tank) แนะน า ดูแล และควบคุม ตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
แกนกลางเชื่อมโยงการด าเนนงานตามนโยบาย การวัดและประเมินผลตาม KPI ที่ชัดเจน ด้วยการท างานอย่าง
เป็นระบบแบบองค์รวม อาจจะเริ่มต้นด้วยการด าเนินการปีละ 1 องค์ประกอบ ก่อน หรืออาจก าหนดให้เป็น



๑๗ 

ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีแบบภาพรวมรายคณะหรือมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิด
จิตส านึกและน าไปสู่วัฒนาธรรมในการรับผิดชอบต่อองค์กรร่วมกันในภาพรวม 

5) การพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในทุกวิชา ไม่เฉพาะรายวิชาภาษา  
อังกฤษ หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยอาจจะชูโรงว่ามหาวิทยาลัยจะเน้นการสอนแบบใด เช่น ที่ประเทศญี่ปุ่นจะ
เน้นการสอนแบบ Class Based Instruction  คือ อาจารย์จะด าเนินการสอนโดยให้มีความเข้าใจร่วมกัน อาจมี
การแนะน าการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ  (EMI : English as a mediem of Instruction) ให้มากขึ้น   
หรือ CLIL (Content and language  integrated  learning)  อาจารย์ที่สอนรายวิชาพ้ืนฐานใหญ่ ๆ  อาจมี
การใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น  ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ได้   

6) ทราบว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคใต้หลายแห่ง เริ่มมีการด าเนินการเกี่ยวกับเกณฑก์าร 
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์  โดยมีการตั้งศูนย์ส านักเพ่ือท าการทดสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ บางมหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบเพ่ือประเมินและจัดระดับสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับใดบ้าง  ซึ่งจะท าให้เกิดการก าหนดมาตรฐานในการประเมินเพ่ือใช้ทดสอบ
สมรรถนะเองแบบต่างคนต่างท า  ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือยังไม่ทราบว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร 
เพ่ือจะได้มีการเตรียมการตั้งรับการประเมินได้ถูกต้อง เหมาะสม  

7) มหาวิทยาลัยควรมีการจดัสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเรียนรู้ ในช่วงเวลาที่ไม่มีการจัดการเรียนการ 
สอน  อาจต้องจัดกิจกรรมเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาแต่ละศาสตร์ หรือต่างศาสตร์ได้มีเวที หรือกิจกรรมที่จะ
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ด้วย    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

          วาระท่ี 5.2  แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 

                            ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการ หรือโครงการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก
ระดับการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย  

                            ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผุ้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 

                            ในการนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภา
วิชาการในการก าหนดมาตรฐานของนักศึกษาต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 (เอกสารประกอบอ้างอิง  1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับ  
                                    มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 
                                2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง 
                                    ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562) 



๑๘ 

ข้อสังเกต  
       1)  จากกรณีที่นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์จบการศึกษาล่าช้าเนื่องจากยังสอบไม่
ผ่านภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะมีผลต่อการได้เกียรตินิยมของ
นักศึกษาหรือไม่  มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการก าหนดแนวทางไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้การพิจารณาผู้ได้รับเกียรติ
นิยมมีความชัดเจน และผู้ได้รับเกียรตินิยมซึ่งมีความสามารถทางสาขาวิชาที่โดดเด่นชัดเจนได้รับการพิจารณา
อย่างใสสะอาด  โดยไม่มาติดขัดกับเรื่องการสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษตามความพร้อมได้ 

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป  โดยสามารถน าผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์ไปใช้เมื่อจะขอส าเร็จการศึกษาในชั้นปี
สุดท้ายได้  และจะมีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 เป็นระยะ ๆ ทุกปี เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสอบ
ผ่านมากขึ้น  

2) ควรมีการปรับหลักสูตรให้มีความชัดเจนว่ารายวิชาที่สอนมีเป้าหมายตรงกับระดับ B1 หรือ B2   

ที่ก าหนดหรือไม่  เพราะบางครั้งหลักสูตรที่สอนอาจง่ายกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  การใช้ภาษาอังกฤษระดับ B1  
คือ จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทาง หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศได้ดี  และระดับ 
B2 จะมีความยากมากกว่า  แต่ที่ผ่านมาอาจมีความเข้าใจผิดระหว่างสิ่งที่สอนในต ารา กับสิ่งที่คาดหวัง  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมให้อาจารย์มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเนื้อหาที่สอนระดับ B1 คืออะไร  เนื้อหาที่
จะสอนระดับ B2 จะเป็นอย่างไร และมีการสร้างต าราเรียนและก าหนดเนื้อหาเพ่ือใช้สอนให้เหมาะสม 
สอดคล้องกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และตรงกับระดับมาตรฐานที่ก าหนด 

                 ส าหรับการจัดท าข้อสอบซึ่ งมีการฝึกอบรมและจัดท ามาระยะหนึ่ งแล้ว  ข้อสอบแบบ  
Standardized  S  จะมีความแตกต่างจากข้อสอบแบบ proficiency S  ซึ่งจะเป็นการสอบทั่วไป และข้อสอบ
แต่ละชุดอาจมีความเที่ยงหรือความยากง่ายไม่เท่ากัน แต่หากต้องการพัฒนาข้อสอบให้แบบ standardized  S  
จะต้องมีความเที่ยงตรงของความยากง่าย  หากต้องการให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้ต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานและวัดได้เที่ยงตรง  และมี
การด าเนินการควบคู่กันท้ังสองส่วน  

3) ทราบข้อมูลจากนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยยาก 
แต่เวลาสอบจะยาก  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรจะพิจารณาเนื้อหาสิ่งที่สอน ให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับเกณฑ์
มาตรฐานในการสอบวัดระดับ เพ่ือนักศึกษาสามารถคาดหวังได้ว่าจะสอบผ่านในระดับใด  
 

มติทีป่ระชุม    1.  รับทราบ  
                   2.  มอบฝ่ายเลขานุการท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือพิจารณาก ากับ 
                        ดูแลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษา  
                        ทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการพิจารณาจัดระบบการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานตรง 
                        กับ CEFR ระดับ B2  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
- ไม่มี   - 

 



๑๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  

                  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์  ประธานการประชุม  ได้แจ้งนัดหมายการประชุม
สภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2567  ในวันศุกร์ที่  22  มีนาคม  2567   เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา 11.10  น.  
 

                                                                             
         (นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน)  

    ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 
  

 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า) 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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